

Hãy nhớ rằng quyền năng Đức Chúa Trời ở trong bạn sẽ làm bạn KHÔNG tốt nếu bạn chọn không đi theo đức tin.

Gần đây tôi đã mua một máy tính xách tay. So với cái mà tôi đã mua hai năm trước, nó có nhiều dung lượng và đa chức năng hơn. Như với tất cả các máy tính khác, tôi có quyền truy cập vào tất cả các thông tin mà tôi cần thông qua Internet. Tuy nhiên, tất cả công suất, tính hữu dụng của nó và quyền truy cập đó sẽ không tốt cho tôi nếu tôi không bật máy tính. Cho đến khi tôi làm điều đó, tôi hiểu được giá trị của nó. Còn không nó chỉ là một vật chận giấy đắt tiền!

Điều tương tự cũng đúng với quyền năng của Chúa. Tại thời điểm này, bạn chứa tất cả quyền năng của Chúa. Tuy nhiên, quyền năng của Ngài không có tác dụng với bạn trừ khi bạn khai thác được quyền năng đó.

Cách mà bạn được NÓI KẾT vào quyền năng của Chúa là thông qua các BƯỚC của đức tin.



Hãy để tôi cung cấp cho bạn một hình ảnh trực quan để giải thích điều này. Hãy tưởng tượng một chai nước bằng nhựa chứa đầy nước và có nắp. Nước trong chai tượng trưng cho sự đầy đủ của Đức Chúa Trời và tất cả QUYỀN NĂNG của Ngài. Hãy tưởng tượng rằng chai này được ban cho bạn lúc bạn được cứu rỗi (bởi vì trong sự cứu rỗi bạn đã nhận được sự đầy trọn sự sống và quyền năng của Chúa trong bạn).

Tuy nhiên, nếu không có nắp chai, bạn sẽ không bao giờ có thể uống hoặc rút ra quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi bạn thực hiện các bước của đức tin, Chúa sẽ tháo nắp và đổ quyền năng của Ngài vào bạn để biến đổi suy nghĩ, niềm tin và hành vi của bạn.

Điều làm tôi đau buồn là rất nhiều Cơ đốc nhân đang sống như tôi đã sống trong ba mươi năm. Họ đang mang trong mình quyền năng để biến đổi cuộc sống của họ, và họ hoặc không thực sự hiểu được tầm quan trọng của quyền năng Đức Chúa Trời, hoặc không hiểu làm thế nào để tiếp cận quyền năng của Ngài. Kết quả là cuộc sống của họ vẫn không thay đổi. Họ đang sống trong thất bại thay vì chiến thắng. Quyền năng Chúa có thể giải phóng, chữa lành và biến đổi họ là vô ích. Họ sống như những người bên ngoài Cơ đốc giáo bằng cách sống dựa vào trí tuệ, khả năng và ý chí của riêng mình thay vì từ quyền năng của Đức Chúa Trời.

Nếu không nói kết với quyền năng của Đức Chúa Trời bằng đức tin, sẽ không có sự biến đổi Ý NGHĨA nào trong cuộc sống của bạn.

Quyền năng của Chúa sẽ hoàn thành một công việc SIÊU NHIÊN trong bạn.

Một từ rất quan trọng để hiểu về công việc của Chúa trong cuộc sống của chúng ta là từ *siêu nhiên*. Một lý do rất quan trọng để hiểu từ *siêu nhiên* là bởi vì mọi thứ mà Chúa hoàn thành trong cuộc sống của bạn là một công việc siêu nhiên. Do đó, trước khi chúng ta đi xa hơn, hãy để tôi định nghĩa một công việc siêu nhiên.

MỘT “CÔNG VIỆC SIÊU NHIÊN”

là một công việc mà Chúa hoàn thành trong và thông qua chúng ta khi chúng ta bước đi bằng đức tin, trong đó KHÔNG có lời giải thích theo cách tự nhiên hoặc là do con người làm ra.

Hãy để tôi minh họa một công việc siêu nhiên bằng câu chuyện về sự sụp đổ của Giê-ri-cô trong Giô-suê 6:3-5.



“Vậy, hết thầy các ngươi, là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận; phải làm như vậy trong sáu ngày. Bảy thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước cầm bảy cái kèn tiếng vang; nhưng qua ngày thứ bảy, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành bảy bận, và bảy thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thầy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sụp xuống, rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình.”

Tôi muốn bạn đọc lại đoạn văn này và đặt mình vào câu chuyện. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa bảo bạn tuần hành quanh Giê-ri-cô trong bảy ngày, thổi kèn vào ngày thứ bảy, hét lên, và rồi những bức tường sẽ sụp đổ? (Chúa đã không bảo người Israel mang theo cần câu và các thiết bị phá hủy thành). Vâng, chúng ta biết từ đoạn văn đó những gì họ đã làm với kết quả là các bức tường của thành phố sụp đổ. Điểm mấu chốt để hiểu là phần của họ là điểu hành, thổi kèn, và sau đó hét lên. Họ đã làm tất cả những điều này bằng đức tin. Tuy nhiên, không việc nào trong số những điều đó khiến các bức tường sụp đổ theo lý luận con người. Trong sự tể trị hoàn hảo của Chúa, Ngài, với quyền năng của Ngài, đã đánh sập các bức tường một cách siêu nhiên.

Hãy nghĩ về điều này: Có thể là Chúa muốn hoàn thành công việc siêu nhiên tương tự này trong bạn? Có phải Ngài không hứa sẽ đánh sập những bức tường của niềm tin dối trá trong bạn, những khuôn mẫu tội lỗi đang đánh bại bạn và sự tổn thương của bạn để giải thoát bạn? Do đó, phần của bạn là bước đi bằng đức tin và tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên của Ngài. Như Ngài làm trong câu chuyện trên, bạn sẽ giống như người Do Thái nhìn thấy các bức tường sụp đổ, lúc đó họ kính sợ quyền năng của Ngài.

Câu hỏi: Công việc siêu nhiên nào bạn muốn Chúa hoàn thành trong cuộc sống của bạn? Đó có phải là chiến thắng trong một cuộc đấu tranh nội tâm, tự do khỏi một mô hình tội lỗi đang đánh bại bạn, thay đổi những hành vi của xác thịt, v.v...?

Suy ngẫm: về Giô-suê 6: 3-5 ở trên và suy nghĩ về câu hỏi này, “Nếu Chúa có thể đánh sập các bức tường vật lý của Giê-ri-cô, Ngài sẽ không đánh sập bức tường của niềm tin dối trá, khuôn mẫu tội lỗi và thành trì của bạn nếu bạn bước đi bởi đức tin?”

Kết ước với Chúa: Bắt đầu thực hiện các bước đức tin, và cầu xin Chúa bắt đầu đánh sập những bức tường đang ngăn cản bạn nhận lãnh các lời hứa của Ngài.

Những gì chúng ta cần phải hiểu về công việc siêu nhiên của Chúa bên trong chúng ta

Có lẽ an toàn khi nói rằng hầu hết các tín hữu đều hiểu rằng sức mạnh của Chúa là siêu nhiên. Tuy nhiên, khi tôi nói rằng Chúa muốn hoàn thành một công việc siêu nhiên trong họ, họ có xu hướng khó hiểu hơn về khái niệm đó. Vậy siêu nhiên có ý nghĩa gì khi nói đến quyền năng của Chúa hoạt động trong chúng ta? Hãy cùng nhìn vào hai lẽ thật quan trọng để trả lời câu hỏi này.

1. Trong hầu hết mọi trường hợp, bạn KHÔNG THỂ CẢM NHẬN hay TRẢI NGHIỆM quyền năng siêu nhiên của Chúa hoạt động trong bạn.

Nếu bạn cùng suy nghĩ với tôi, tôi nghĩ rằng tôi có thể cho bạn thấy ý tôi là gì. Hãy bước một bước đức tin với tôi ngay bây giờ. Đơn giản là thưa với Chúa, “Thưa Chúa, con tin tưởng Ngài lúc này để quyền năng của Ngài tuôn trào trong con.” Nếu bạn làm điều đó bởi đức tin, bạn có cảm thấy gì không? Bạn có đang trải qua một làn sóng quyền năng của Chúa đổ vào bạn? Đối với hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không cảm thấy quyền năng của Chúa trong bạn khi bạn bước đi bởi đức tin. Tại sao lại thế này? Hãy xem 2 Cô-rinh-tô 5:7 để biết câu trả lời:

...vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.



Phao-lô đang nói với chúng ta trong câu này rằng đó là một bước đi của đức tin và không phải là một cảm giác hay kinh nghiệm. Rất thường xuyên, bạn sẽ không cảm thấy hoặc trải nghiệm sự sống của Chúa hay quyền năng của Ngài. Tại sao điều này có thể gây cho bạn thất vọng? Là con người, chúng ta cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống thông qua một hoặc trong năm giác quan của chúng ta mỗi lúc. Vì cảm giác và trải nghiệm là những phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, thật sự là chúng ta sẽ cảm nhận hoặc trải nghiệm công việc của Chúa khi chúng ta bước đi trong đức tin.

Sự thật là đối với hầu hết các trường hợp bạn sẽ KHÔNG cảm thấy hoặc trải nghiệm

sự sống và quyền năng của Chúa tuôn chảy vào bạn khi bạn bước đi trong đức tin.

Một ví dụ cá nhân

Khi tôi bắt đầu hành trình đức tin của mình, một trong những điều mà tôi mong muốn là Chúa sẽ chữa lành tôi khỏi những vết thương do cha tôi gây ra. Con đường dẫn đến sự chữa lành của tôi bắt đầu bằng một bước đức tin giống như thế này – tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa, con cầu xin Ngài chữa lành vết thương do lời nói, sự xúc phạm, thể xác của cha con.” Ngay lúc đó, tất cả quyền năng của Chúa để chữa lành cho tôi được khai phóng vào trong tôi.

Tuy nhiên, tôi không cảm thấy hay trải nghiệm bất kỳ quyền năng chữa lành nào của Chúa. Mặc dù tôi không cảm nhận được quyền năng của Chúa, nhưng lẽ thật của Chúa nói với chúng ta điều gì? Cho dù tôi có cảm nhận được điều đó hay không, quyền năng của Chúa đã đổ vào tôi. Thực tế là chỉ vì tôi không có cảm giác trải nghiệm quyền năng chữa lành của Chúa, nó không thay đổi lẽ thật rằng Chúa đang làm việc trong thời điểm đó để chữa lành cho tôi. Do đó, đây là một lẽ thật rất quan trọng đối với bước đi của đức tin:

Một CHÌA KHÓA Bước Đi Trong Đức Tin:

TIN rằng Chúa đang làm việc trong bạn khi bạn bước đi bởi đức tin dù cho

bạn không CẢM NHẬN hay KINH NGHIỆM sự sống và quyền năng của Ngài làm việc trong bạn.

Câu hỏi: Bạn đã từng cố gắng bước đi bởi đức tin trong quá khứ, nhưng bạn đã nản lòng và từ bỏ việc bước đi trong đức tin vì bạn không cảm thấy hoặc không trải nghiệm công việc của Chúa trong cuộc sống của bạn? Có phải điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về bước đi của đức tin bằng cách biết lẽ thật mà bạn có thể không cảm nhận hoặc trải nghiệm sự sống và quyền năng của Ngài, mặc dù Ngài đang làm việc?

Suy ngẫm: về lẽ thật rằng ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được hoặc cảm nhận được quyền năng của Chúa, Ngài vẫn đang làm việc khi chúng ta bước đi bằng đức tin.

Kết ước với Chúa: Cầu xin Chúa ban cho bạn một sự mặc khải sâu sắc hơn về lẽ thật mà bạn có thể không cảm nhận hoặc trải nghiệm sự sống và quyền năng của Ngài trong bạn ngay tức thì khi bạn bước đi bằng đức tin. Bắt đầu thực hiện các bước đức tin trong một lĩnh vực bạn muốn thay đổi. Mặc dù bạn có thể không cảm thấy sự thay đổi đang diễn ra, hãy tìm kiếm Chúa để xác nhận trong bạn rằng Ngài đang làm việc.

Không BIẾT và TIN TƯỞNG lẽ thật trên đây là một trong những lý do chính tại sao nhiều người TỪ BỎ bước đi bởi đức tin.

